



ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙

ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี  
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

\*\*\*\*\*

คำประกาศเกียรติคุณ

ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์  
ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้พิจารณาเห็นว่า ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับและยกย่องในสังคม เป็นแบบอย่างของนักบริหารผู้มีส่วนสำคัญในการ สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่การพัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ

ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนักเรียนนายทหารसारวัตร ได้ยศว่าที่ร้อยตรี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๘ และสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ จากนั้นได้รับทุนการศึกษา MDAP ไปศึกษาต่อในสาขา Communication Officer และ Technical Instructor Course หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ฯพณฯ พล อากาศตรีกำธน สินธวานนท์ ได้เข้ารับราชการทหารในกรมทหารสื่อสารในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ - ๒๕๐๓ ได้รับยศสูงสุดเป็นนาวาอากาศตรี จากนั้นได้เข้าทำงานที่การไฟฟ้าอันฮิ ซึ่งต่อมากลายเป็นการไฟฟ้า ฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเวลานานถึง ๒๗ ปี โดยได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ถึง ๒๕๓๐ และต่อมาได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น องคมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๐

ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์หลาย สาขาวิชา ทั้งด้านการบริหารจัดการ กฎหมาย การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ จึงได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง นอกจากความรอบรู้ด้านวิชาการแล้ว ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ด้านวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน

นิติบัญญัติด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการเกษตร และด้านการศึกษา อาทิ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรองประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

จากประสบการณ์การทำงานกว่า ๓๐ ปี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ฯพณฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้านั้น องค์กรแห่งนี้ประสบความสำเร็จในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารคน การบริหารเงิน หรือการบริหารสารสนเทศทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในยุคสมัยนั้น ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่ง

นอกจากการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ระดับชาติให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ต่อมาภายหลัง เมื่อ ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ ได้มาร่วมในการบริหารจัดการองค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ ที่ท่านเป็นประธาน หรือ กรรมการอยู่ ล้วนปรากฏว่าองค์กรเหล่านี้ประสบผลสำเร็จอย่างชัดเจน เช่น มูลนิธิสายใจไทย ซึ่งดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี แล้ว การดำเนินงานของมูลนิธิมีความก้าวหน้าตลอดมา มีกิจกรรมและโครงการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสังคมเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสังคมและเยาวชนที่ประสบความสำเร็จ อีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง ฯพณฯ เป็นประธาน คือ มูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเล่าเรียน ปัจจุบันมูลนิธิได้ผลิตช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกร ช่างซ่อมบำรุง รวมทั้งผู้ดูแลงานบ้านไปแล้วกว่า ๗๐๐ คน นอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดตั้งโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ ๓๒๘ ไร่ เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน ในลักษณะพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริโดยดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร สามารถสร้าง รายได้เพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิ ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานระดับชาติ เช่น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๓๐ รางวัลวิศวกรดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๕ รางวัลเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๓๙ รางวัลมหิตลวราวุธสรณ์ ประจำปี ๒๕๔๐ และรางวัลกิตติมศักดิ์ของสหพันธ์วิศวกรอาเซียนเป็นคนที่ ๕ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

เกียรติประวัติอันดีงามและมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริตของ ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ และบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาสังคมต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ชัด สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป